

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงขวง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยรายงานผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การวิจัย
2. สมมติฐานการวิจัย
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6. สรุปผลการวิจัย
7. อภิปรายผล
8. ข้อเสนอแนะ

#### วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาเหตุผลการตัดสินใจของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงขวง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงขวง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงขวง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

#### สมมติฐานการวิจัย

1. นโยบายของผู้สมัครเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงขวง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สูงสุด
2. ปัจจัยด้านผู้ใช้สิทธิ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ และปัจจัยด้านผู้สมัคร ได้แก่ คุณลักษณะประจำตัวผู้สมัคร นโยบายของผู้สมัคร สื่อประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงขวง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

## ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 4,829 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 369 คน ได้มาโดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 727) จากนั้นจึงทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก (Lottery Method)

## เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่ง ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม วัตถุประสงค์ แบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ใช้คำถามแบบเลือกตอบ (Check List)

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ มาตรฐานประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง อำเภอ เมือง จังหวัดนครพนม

ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

## สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรที่ศึกษา สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย

2. การวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สถิติที่ใช้ คือค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลลงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สถิติที่ใช้ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression Analysis) ที่ระดับนัยสำคัญ .05

4. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ใช้วิธีการจับกลุ่ม (Grouping) เนื้อหาและดำเนินการใช้การแจกแจงความถี่ และอภิปรายเนื้อหาเชิงพรรณนาความตามเนื้อหา

### สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

#### 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จำนวน 221 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 175 คน ส่วนใหญ่มีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 148 คน ระดับอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 94 คน ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 62 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 56 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 36 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 212 คน รับจ้าง จำนวน 99 คน ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 41 คน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 28 คน พนักงานเอกชน จำนวน 7 คน นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 9 คน นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุโดยเฉลี่ย 41.41 ปี (S.D. = 12.87) มีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 4,734.23 บาทต่อเดือน (S.D. = 3,368.60)

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกผู้ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 179 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 125 คน และเลือกผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นเพศหญิง จำนวน 50 คน เป็นเพศชาย จำนวน 42 คน

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกผู้ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 148 คน ระดับอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 94 คน ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 60 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 56 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 36 คน และเลือกผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง มีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. จำนวน 40 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 26 คน ระดับมัธยมตอนต้น จำนวน 19 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 2 คน

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกผู้ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร จำนวน 163 คน รับจ้าง จำนวน 82 คน ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 29 คน รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 23 คน พนักงานเอกชน จำนวน 4 คน นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 3 คน และเลือกผู้ที่ไม่ได้ รับการเลือกตั้ง เกษตรกร จำนวน 49 คน รับจ้าง จำนวน 17 คน ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 12 คน นักเรียน /นักศึกษา จำนวน 6 คน รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 คน พนักงานเอกชน จำนวน 3 คน (0.76%)

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกผู้ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่มีรายได้ 0 – 3,000 บาท จำนวน 177 คน รายได้ 3,001 – 6,000 บาท จำนวน 84 คน รายได้ 6,001 – 9,000 บาท จำนวน 24 คน รายได้ 12,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 15 คน รายได้ 9,001 – 12,000 บาท จำนวน 4 คน และเลือกผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง มีรายได้ 0 -3,000 บาท จำนวน 36 คน รายได้ 3,001 – 6,000 บาท จำนวน 36 คน รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป จำนวน 2 คน รายได้ 6,001 – 12,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 คน

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกผู้ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี จำนวน 107 คน อายุ 51 – 60 ปี จำนวน 77 คน อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 67 คน อายุ 60 – 100 ปี จำนวน 32 คน อายุ 18 – 30 ปี จำนวน 21 คน ผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ มีอายุ 18 – 30 ปี จำนวน 70 คน อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 20 คน มีอายุ 41 – 50 ปี จำนวน 1 คน อายุ 51 – 60 ปี จำนวน 1 คน

2. ระดับของเหตุผลการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน ด้านนโยบายของผู้สมัคร ( $\bar{X} = 4.29$ ) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ( $\bar{X} = 3.86$ ) ด้านคุณลักษณะประจำตัวผู้สมัคร ( $\bar{X} = 3.76$ ) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ด้านคุณลักษณะประจำตัวผู้สมัคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ เลือกผู้สมัครที่สามารถปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียงได้ เลือกผู้สมัครที่เคยมีผลงานเป็นที่ปรากฏ เลือกผู้สมัครที่มีความซื่อสัตย์ รักษาความสัตย์สัญญาเชื่อถือได้ เลือกผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ เลือกผู้สมัครที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เลือกผู้สมัครที่ออกพบปะกับประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เลือกผู้สมัครที่ช่วยเหลือทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เลือกผู้สมัครที่มีทีมบริหารทีมงานที่ตนรู้จักเลือกผู้สมัครที่รู้จักสนิทสนมกับท่านเป็นการส่วนตัว เลือกผู้สมัครที่มีการศึกษาสูง เลือกผู้สมัครที่มีฐานะการเงินดีและมีชื่อเสียง เลือกผู้สมัครที่มีอาชีพการงานมั่นคง

ด้านนโยบายผู้สมัคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ นโยบายเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นโยบายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในตำบล นโยบายมีความชัดเจน นโยบายส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน นโยบายส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ นโยบายเป็นไปได้สูง นโยบายสอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่น นโยบายสอดคล้องกับความต้องการของท่าน นโยบายส่งเสริมการศึกษา นโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชน

ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยดังนี้ การออกเดินเคาะประตูหาเสียงตามบ้าน เอกสารประชาสัมพันธ์ของทางราชการ ป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้สมัคร เอกสารแนะนำตัวจากผู้สมัคร เอกสารประชาสัมพันธ์ของทางราชการ (การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของ อบต. รถแห่โฆษณาของผู้สมัคร ญาติพี่น้องแนะนำ ชักชวน) ตามลำดับ

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลลงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ อายุ และลักษณะประจำตัวผู้สมัคร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ .414 และ 5.994 ตัวแปรอิสระดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลลงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้ร้อยละ 50.09 ( $R^2=0.509, X^2=9.301$ ) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 41.91 อาจเป็นตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้นำมาศึกษา เช่น การให้คำตอบแทน ความเป็นเครือญาติ

ส่วนตัวแปรที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ( $X_1$ ) เพศ (0.109), ( $X_2$ ) การศึกษา (0.044), ( $X_3$ ) รายได้ (0.348), ( $X_4$ ) อาชีพ (0.788), ( $X_5$ ) ด้านนโยบายผู้สมัคร (0.589), ( $X_6$ ) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (0.364)

4. ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกนายกองจัดการบริหารส่วนตำบลลงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

#### 4.1 ด้านคุณลักษณะประจำตัวผู้สมัคร

ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสา ที่จะพัฒนาตำบล เคารพสิทธิของประชาชน และมีนโยบายที่ชัดเจน



#### 4.2 ด้านนโยบายผู้สมัคร

ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรผลักดันนโยบายให้เป็นไปได้ตามที่หาเสียงไว้ ไม่ใช่  
นโยบายขายฝัน ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน ช่วยเหลือเด็ก  
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ความแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพท้องถิ่น

#### 4.3 ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ควรประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ใบปลิว โปสเตอร์ ป้ายขนาดใหญ่  
รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่น มีการกระจายข่าวให้มีความรวดเร็วและ  
ทั่วถึง มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เปิดให้มีการปราศรัยเสียงของกลุ่มผู้สมัคร  
เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ให้ประชาชนทราบและสามารถเลือกใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง มีอิสระ ออกพบปะ  
พูดคุยสอบถามปัญหาและความต้องการด้วยตนเองบ่อย ๆ หน่วยงานในเขตองค์การบริหารส่วน  
ตำบลควรร่วมมือในการช่วยรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยการคิดป้ายประชาสัมพันธ์  
เชิญชวนให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิหรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

#### อภิปรายผล

จากการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบประเด็นที่สำคัญสมควรนำมาอภิปรายผลดังนี้

**สมมติฐานที่ 1** เหตุผลการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอ  
เมือง จังหวัดนครพนม คือ นโยบายของผู้สมัคร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ  
เนื่องจากว่า ประชาชนให้ความสำคัญในระบบประชาธิปไตยและมีความรู้ในเรื่องของสิทธิของ  
การเลือกตั้งอยู่ในระดับดี จึงใช้เหตุผลในการประกอบการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วน  
ตำบลดงขวาง เป็นอันดับแรกคือ ในเรื่องของนโยบายของผู้สมัคร แสดงว่าชาวบ้านหรือประชาชน  
เริ่มเห็นความสำคัญของประชาธิปไตย คือการเลือกผู้ปกครองที่ดีที่สุด เลือกผู้ปกครองที่จะ  
ตอบสนองความต้องการของพวกเขา ซึ่งตัวนโยบายจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าทิศทางหรือแนวทางในการ  
บริหารจัดการในอนาคตว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งจะดำเนินการพัฒนาชุมชนไปในทิศทางใด ซึ่งแสดง  
ให้เห็นว่าประชาธิปไตยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง มีพัฒนาการมากพอสมควร  
สำหรับความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ และ คุณลักษณะของตัวผู้สมัคร มีความสำคัญน้อยกว่า  
ในเรื่องของนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักทางค่านิยมทางศาสนา ศาสนศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ  
คือนักการเมืองจะต้องนำเสนอตัวนโยบายสาธารณะ สันติภาพและบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน  
เป็นคนตัดสินใจเลือกกว่าต้องการนโยบายแบบไหน เพราะนโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่กำหนด  
ทิศทางในการพัฒนาชุมชนของเขา แสดงให้เห็นว่าการที่ประชาชนให้ความสำคัญและใช้ตัว  
นโยบายของผู้สมัครเป็นเหตุผลอันดับแรกในการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

ชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยพอสมควร ผลการวิจัยสอดคล้องกับ  
ภัทรวดี แก้วประดับ (2546) ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกสมาชิก สภาเทศบาลตำบลบ้านค่าย : ศึกษา  
เฉพาะกรณีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านค่าย พบว่าน้ำหนักในองค์ประกอบที่ใช้ในการตัดสินใจ  
กลุ่มตัวอย่างให้น้ำหนักกับคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ นโยบาย  
ของผู้สมัคร

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ คุณลักษณะประจำตัวผู้สมัคร  
สื่อประชาสัมพันธ์ นโยบายของผู้สมัคร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วน  
ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า

เพศ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  
ในปัจจุบันกระแสของการเรียกร้องเรื่องความเสมอภาคกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง ได้ประสบ  
ความสำเร็จแล้วในบางแง่มุม เช่น ในระบบราชการก็มีนายกรัฐมนตรีหญิงเกิดขึ้น เพศหญิงก็ได้รับ  
การยอมรับจากสังคม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกต่าง ๆ  
เท่าเทียมกับฝ่ายชาย ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัย ของพีระพงษ์ พิพัฒน์เลิศสกุล (2542) ได้ศึกษาเรื่อง  
ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ ไปใช้สิทธิการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ  
ประชาชนจังหวัดตราด พบว่า เพศ ไม่มีผลต่อการไปใช้สิทธิการลงคะแนนเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนจังหวัดตราด

อายุ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมือง  
จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดยประชาชนที่มี  
อายุวัยกลางคนหรืออายุมาก จะมีประสบการณ์ มีเวลาศึกษาเหตุบ้านการเมืองได้มากกว่าผู้มีอายุ  
น้อย คนที่อายุสูงขึ้นจะเลือกนายกคนนี้เพราะนายกเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ  
พีระพงษ์ พิพัฒน์เลิศสกุล (2542 : 48) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการไปใช้สิทธิการ  
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนจังหวัดตราด พบว่า อายุและเพศ ไม่มี  
ผลต่อการไปใช้สิทธิการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน  
จังหวัดตราด ส่วนระดับการศึกษา รายได้และอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อการไปใช้สิทธิ การ  
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนจังหวัดตราดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  
ระดับ .05

รายได้ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอ  
เมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่มีรายได้สูงและต่ำ  
มองเห็นว่าการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นหนทางที่จะทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นและทำให้ท้องถิ่นมี

การพัฒนาขึ้นจากการบริหารจัดการที่ดีจากนักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถจึงให้ความสำคัญต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ครรชิต คมสัน (2548) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ความคิดเห็น การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในระดับปานกลาง โดยผล การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และความสนใจทางการเมือง มีผลต่อ การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอายุและรายได้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สายประพิศ สายทองอยู่ (2548 : 211) ศึกษาเรื่อง ทักษะคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง: ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง และเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรง ผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยตรง ส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับดีโดยเห็นด้วยต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยตรงในจังหวัดตราดที่มีเพศ อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดตราดที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยตรงแตกต่างกัน

ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงขวางอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เพราะว่าประชาชนในชุมชนเป็นพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากตัวจังหวัดมากนัก ประชาชนได้รับการเรียนรู้ทางสังคม และได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ หลายรูปแบบ ทำให้ผู้มีการศึกษาทุกระดับมีโอกาสรับรู้ข่าวสารและการไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยสอดคล้องกับ จิรายุทธ วจนะรัตน์ (2525 : 217 – 222) ที่ศึกษาการ ไม่ไปออกเสียงเลือกตั้ง ศึกษากรณีผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมสมาชิกผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2529 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนทุกระดับการศึกษามีทัศนคติต่อบทบาทและพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่แตกต่างกัน

คุณลักษณะประจำตัวผู้สมัคร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ประชาชนให้ความมั่นใจต่อคุณลักษณะประจำตัวผู้สมัครและทีมบริหารที่ดีสามารถ



ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ได้ คนที่ได้รับเลือกจะมีคุณลักษณะที่ดีกว่า ผลการวิจัยสอดคล้องกับ นกชนก ทรงอักษรภรณ์ (2549 : 203-205) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของนักการเมือง ที่พึงประสงค์ในทัศนะของข้าราชการทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการทหารสังกัด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะด้านคุณธรรมเป็นคุณลักษณะของนักการเมือง ที่พึงประสงค์ ที่ข้าราชการทหารเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ คุณลักษณะ ด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านสังคม ส่วนคุณลักษณะของนักการเมืองที่ข้าราชการทหารเห็นด้วยในระดับปานกลางคือด้านเศรษฐกิจ

นโยบายของผู้สมัคร ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลลงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า นโยบายของผู้สมัครทั้งสองคนไม่มีความแตกต่างกันหรือมีนโยบายที่โดดเด่นเกินกว่ากัน โดยประชาชนอาจมองว่า นโยบายของผู้สมัครทั้งสอง เป็นนโยบายที่มีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเหตุผลของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยสอดคล้องกับ อรรถพร พัฒนผลสุขุม (2547 : 102-106) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. 2548 ผลการวิจัย พบว่า อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้านนโยบาย ด้านพรรคการเมือง และด้านผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส่วนอาชีพ การรับข่าวสารทางการเมือง ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และความรู้ ความเข้าใจในระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในด้านนโยบาย ด้านพรรคการเมือง และด้านผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลลงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สมัครทั้งสองคน มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือมีการหาเสียงประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกัน จึงทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของผู้สมัครในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันประชาสัมพันธ์ของผู้สมัคร ไม่มีใครโดดเด่นเกินกัน และส่วนใหญ่ข่าวสารการเลือกตั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ ก็จะเป็นจากการที่ผู้สมัครไปหาเสียงมากกว่า จึงทำให้ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชน ผลการวิจัยสอดคล้องกับ สีวะพร ปัญจมาลา (2538) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กระบวนการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะข่าวสาร ระยะหลักเกณฑ์ ระยะประเมินและระยะการตัดสินใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของของ วีระพงษ์ คงยืน (2543 : 26) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอท่าศาลารับรู้และเชื่อ

ถือข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งและมีความคิดเห็นว่าการรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชาติ แจ่มอัน (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรม พบว่า บุคคลที่มีส่วนสำคัญทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้นำชุมชนและสื่อประชาสัมพันธ์

### ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

1. ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พบว่าระดับการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านนโยบายผู้สมัคร ( $\bar{X} = 4.29$ ) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ( $\bar{X} = 3.86$ ) ด้านคุณลักษณะประจำตัวผู้สมัคร ( $\bar{X} = 3.76$ ) ตามลำดับ ดังนั้น ควรดำเนินการดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงาน องค์กรธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ในเขตตำบล ควรร่วมมือในการรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการไปสิทธิเลือกตั้ง โดยการคิดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยการคิดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิ หรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

1.2. ภาครัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมในทางการเมืองท้องถิ่น โดยมีการกระตุ้นให้มีการจัดประชาคมหมู่บ้าน หรือประชาคมตำบลกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากค้นพบว่าการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเกิดจากผู้สมัครออกเดินเคาะประตูหาเสียงตามบ้านเองมากกว่าการรับรู้ข่าวสารจากภาครัฐ

2. ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ได้แก่ อายุ และนโยบายประจำตัวผู้สมัคร ควรดำเนินการดังนี้ ควรส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนด้วยวิธีการต่าง ๆ และควรทำความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ของการการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อ



4.5 ควรศึกษาถึงธรรมชาติของประชาชนที่มีค่านิยมและแบบแผน การ  
บริหารงานของเทศบาล เพื่อทราบถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติว่าเกิดผลมากน้อยเพียงใด



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY